



KHUNG ĐỐI TÁC

GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM, ĐẠI DIỆN BỞI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

VỀ VIỆC THÀNH LẬP

ĐỐI TÁC MỘT SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI

Trên cơ sở chuyển đổi Đối tác Phòng chống Cúm gia cầm và Cúm ở người (PAHI)

I. BỐI CẢNH

Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống Cúm gia cầm đại diện, cùng đối tác quốc tế và các bên liên quan tham gia xây dựng và ký **Khung đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người** (dưới đây gọi là Đối tác Một sức khỏe), hướng tới tăng cường và hỗ trợ áp dụng phương thức tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam. Khung đối tác này được xây dựng dựa trên cơ sở Đối tác Cúm gia cầm và Cúm ở người (PAHI) đã hoạt động nhiều năm ở Việt Nam, với các nội dung sau.

Phương pháp tiếp cận một sức khỏe với các bệnh truyền nhiễm

Những năm gần đây, thế giới đang phải đương đầu với nguy cơ xuất hiện và lan truyền của các bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc tái bùng phát (BTNMN) ở người, vật nuôi và động vật hoang dã. Những bệnh này xuất phát từ mối tương tác con người – động vật – hệ sinh thái và có khả năng gây hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và nhiều vấn đề khác. Những minh chứng khoa học cho thấy có khoảng 60% bệnh ở người có nguồn gốc từ bệnh động vật, và khoảng 70% bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ động vật.

Thế giới đã nỗ lực liên tục nhằm đối phó với dịch BTNMN, không ngừng nâng cao hiểu biết về nguy cơ dịch bệnh dựa trên những nghiên cứu, trao đổi chính sách, khoa học kỹ thuật, và thống nhất cho rằng Tiếp cận Một sức khỏe cần được điều phối ở cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia.¹

Tiếp cận Một sức khỏe là sự gắn bó chặt chẽ giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật (bao gồm vật nuôi, động vật hoang dã và những loài vật khác) và sức khỏe hệ sinh thái. Theo đó, tiếp cận Một sức khỏe để ứng phó với sự đe dọa của các bệnh truyền nhiễm trong môi

¹ Xem thêm “Tuyên bố Hà Nội” từ Hội nghị Bộ trưởng quốc tế về Động vật và Cúm ở người (IMCAPI 2010) hoặc khái niệm ba bên FAO-OIE-WHO về “Chia sẻ trách nhiệm và hợp tác hành động toàn cầu nhằm giải quyết nguy cơ sức khỏe trong mối tương tác con người – động vật – hệ sinh thái” (2010).

